

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị

Gặp mặt đối thoại giữa đại biểu sinh viên với Giám hiệu năm học 2021 - 2022

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường

Ngày 19 tháng 10 năm 2021, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa đại biểu sinh viên với Giám hiệu. Hội nghị có 105 đại biểu sinh viên đại diện cho sinh viên toàn trường, cùng các đồng chí trưởng phó các đơn vị và các khoa đào tạo trong trường.

Hội nghị là diễn đàn để đại biểu sinh viên gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Nhà trường và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc về những vấn đề liên quan đến sinh viên đang học tập tại trường. Thông qua đó, Nhà trường nắm bắt tư tưởng của sinh viên, những vướng mắc, khó khăn và những đề xuất của sinh viên trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt, từ đó có biện pháp thích hợp để giải quyết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Tại Hội nghị lần này, Giám hiệu đã tiếp nhận và giải thích 20 câu hỏi các loại của các đại biểu sinh viên. Ngoài ra còn có các đơn vị chức năng tham gia đối thoại, giải đáp một số thắc mắc liên quan của sinh viên. Các câu hỏi của đại biểu sinh viên tập trung vào các lĩnh vực: mở lớp học riêng; bất cập trong việc đăng ký học; các thông tin liên qua tới chuẩn đầu ra; quy mô lớp học phân; công tác hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học; cơ sở vật chất khu thực hành, ký túc xá sinh viên, nước sinh hoạt, khu vui chơi thể dục thể thao; ứng xử của người lao động Nhà trường với sinh viên; các tiện ích được nhà trường trang bị cho sinh viên và cách khai thác; hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên trước và sau ra trường.

Qua đối thoại cho thấy, các đại biểu sinh viên đã ý thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình, mạnh dạn trao đổi, đặt vấn đề với Giám hiệu về những hoạt động còn hạn chế đối với sinh viên mà các phòng chức năng cần xem xét, tư vấn cho lãnh đạo Nhà trường để công tác HSSV đáp ứng được tốt hơn.

Nhà trường luôn sẵn sàng hỗ trợ sinh viên về mọi mặt, cam kết tạo mọi điều kiện để sinh viên hoạt động phong trào, học tập tốt, rèn luyện tốt. Mỗi cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà trường phải là tấm gương để sinh viên noi theo trong lối sống cũng như trong ứng xử với người học. Đồng thời để nâng cao chất lượng của công tác HSSV trong năm học 2021 – 2022 và những năm học tiếp theo, Giám hiệu chỉ đạo như sau:

1. Các khoa đào tạo

Phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời nội dung các văn bản liên quan của Nhà trường tới sinh viên; đồng thời thông qua công tác CVHT, công tác đoàn thanh niên, tích cực hơn nữa trong công tác nắm bắt tư tưởng, tiếp nhận nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; kịp thời giải đáp những kiến nghị của sinh viên trong phạm vi chức năng

nhiệm vụ, đồng thời thông tin với Nhà trường qua các kênh báo cáo để có biện pháp quản lý, giáo dục tốt hơn.

Chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, tạo hứng thú học tập cho sinh viên, giảng dạy theo các nguyên tắc giáo dục; xây dựng giáo trình, tài liệu tham khảo sát với chuẩn đầu ra của các môn học, hướng dẫn và đẩy mạnh công tác tự học, nghiên cứu khoa học của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Tích cực kết nối với cơ quan, doanh nghiệp để nâng cao chất lượng thực hành, thực tập, trải nghiệm thực tế cho sinh, đồng thời hỗ trợ cho sinh viên tiếp cận với công việc thực tế đúng chuyên ngành theo học trước và sau khi tốt nghiệp.

Tổ chức quán triệt, phổ biến chi tiết Thông báo này tới các sinh viên.

2. Các đơn vị khôi phục vụ

Theo chức năng nhiệm vụ rà soát lại các quy định, quy chế đối với sinh viên để tham mưu cho Lãnh đạo Nhà trường thực hiện tốt hơn cam kết với sinh viên. Hỗ trợ sinh viên trong tất cả các hoạt động. Đồng thời thông qua các cuộc đối thoại với sinh viên; các cuộc khảo sát lấy ý kiến sinh viên về tất cả các hoạt động của Nhà trường qua đó điều chỉnh các hoạt động để nâng cao chất lượng giáo dục, cụ thể Giám hiệu yêu cầu:

Phòng CT HSSV: tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục HSSV kịp thời chấn chỉnh những hành vi không tốt và có hình thức nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình trong sinh viên. Rà soát, chỉnh sửa các quy định cho mềm dẻo và sát thực tế hơn, đặc biệt là các quy định liên quan tới công tác học phí, rèn luyện của sinh viên. Tăng cường kết nối doanh nghiệp, tạo kênh thông tin có hiệu quả hơn nữa để tư vấn, hỗ trợ việc làm đúng chuyên ngành cho sinh viên... Thực hiện tốt chính sách cho sinh viên, tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường về công tác chứng nhận và khen thưởng sinh viên có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, có đóng góp tích cực trong các hoạt động phong trào trong và ngoài Trường.

Phòng Đào tạo: phối hợp với các khoa nghiên cứu, đề xuất chuẩn bị cho công tác chỉnh biên các chương trình đào tạo theo hướng tạo điều kiện cho sinh viên có thời gian tham gia thực tế, thực tập tại các doanh nghiệp được dài hơn và thường xuyên hơn nhằm nâng cao tính thực tiễn, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp trước khi tốt nghiệp; bổ sung các trang thiết bị thực hành, thực tập cốt lõi đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo. Tổ chức các lớp học riêng đặc biệt cho sinh viên đúng quy định và đảm bảo chất lượng đào tạo. Tham mưu cho lãnh đạo chuyển đổi phần mềm quản lý đào tạo để sinh viên chủ động hơn trong đăng ký học. Tạo điều kiện để sinh viên hoàn thành các chuẩn đầu ra trong thời gian học tập.

Phòng KHCN & QHQT: phối hợp với các khoa tổ chức định hướng, xây dựng các hướng nghiên cứu khoa học phù hợp cho sinh viên, đặc biệt là có thể liên kết các nhóm sinh viên thuộc các chuyên ngành khác nhau, các ngành khác nhau, các khoa khác nhau để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên. Hỗ trợ sinh viên công bố kết quả đã nghiên cứu.

Phòng Tài chính – Kế toán: Tham mưu thực hiện việc bố trí kinh phí được đầu tư theo những ưu tiên nhất định để có thể cải tạo các cơ sở vật chất, phòng thực hành thí nghiệm, nâng cấp ký túc xá, giảng đường bên cạnh các hạng mục đầu tư mới để phục vụ các nhu cầu học tập và sinh hoạt của sinh viên.

Phòng Quản trị & DVC: tăng cường quản lý khu nội trú của sinh viên, góp phần đảm bảo môi trường sư phạm lành mạnh. Theo chức năng nhiệm vụ được giao, tích

cực rà soát; bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất thiết yếu, tham mưu mua mới, nâng cấp các thiết bị phục vụ cho hoạt động thể dục thể thao, nhà rèn luyện thể chất, cải tạo không gian cho sinh viên có địa điểm để rèn luyện sức khỏe. Đặc biệt xử lý kịp thời nguồn nước sinh hoạt cung cấp cho khu KTX của Nhà trường. Hỗ trợ kỹ thuật cho sinh viên trong việc bố trí lại hợp lý phòng KTX bảo đảm thiết kế phát huy tối đa các công năng. Tạo điều kiện để sinh viên có thể tham gia các hoạt động vừa đảm bảo thực hiện đúng các quy định vừa bảo đảm hiệu quả của các hoạt động. Quán triệt các biện pháp phòng chống dịch đến sinh viên.

Trung tâm TTTV: Thực hiện tốt chuyển đổi số trong hoạt động thư viện bảo đảm nguồn học liệu số cho người học phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện tại để người học có tài liệu tham khảo mọi lúc, mọi nơi. Xử lý kịp thời các sự cố về mạng internet cho sinh viên.

Đoàn thanh niên, Hội sinh viên: tiếp tục triển khai phát động phong trào, các hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục thể thao phù hợp với trạng thái bình thường mới, phát động phong trào sinh viên Trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh ứng xử văn hóa, văn minh.

Các đơn vị chức năng khác tập trung nguồn lực đầu tư cải tạo cơ sở vật chất; tạo ra các khu dịch vụ, các khu tự học để sinh viên thuận tiện trong học tập và sinh hoạt. Cải tạo nâng cấp khuôn viên trường, thực hiện cơ sở vật chất tại Minh Thành phục vụ cho việc học tập Giáo dục Quốc phòng an ninh cho sinh viên

3. Sinh viên

Sinh viên cần nêu cao ý thức trong quá trình học tập và rèn luyện, cần xác định rõ trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội. Sinh viên cần tự giác rèn luyện đạo đức, nhân cách, lịch sự khi giao tiếp, ứng xử; nâng cao ý thức bảo vệ của công, giữ gìn cơ sở vật chất, tài sản của Nhà trường. Tích cực nắm bắt các quy định của Nhà nước, nội quy, quy chế của Nhà trường. Tham gia đầy đủ các hoạt động tập thể được tổ chức. Thực hiện tốt quy định văn hoá ứng xử của người học trong trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh và Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Cùng với viên chức và người lao động trong Nhà trường xây dựng truyền thống Nhà trường, quảng bá các hình ảnh của Nhà trường trong cộng đồng. Tích cực tham gia các cuộc thi. Thực hiện vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan khuôn viên trường, vệ sinh môi trường nơi mình ở. Tham gia tích cực các câu lạc bộ để rèn luyện kỹ năng. Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, tham gia hưởng ứng các hoạt động vì cộng đồng.

Các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt Thông báo này, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo Giám hiệu giải quyết.

Nơi nhận:

- Giám hiệu;
- Như kính gửi;
- ĐTN, HSV;
- Lưu: VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG
CÔNG PHỐ HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG
ĐẠI HỌC
CÔNG NGHIỆP
QUẢNG NINH
TS. Bùi Thanh Nhu